

## เรื่องจริงยิ่งดราม่า! รับสมัครครูเงินเดือน 2,500 เปิดใจ ผอ.เราเป็นร.ร.บ้านนอกเล็กๆ

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ย. 2560

**ร.ร.บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) ประกาศรับสมัครครูภาษาไทย ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 2,500 บาท ผอ.ยืนยันเป็นเรื่องจริง วอนเห็นใจ ร.ร.งบน้อยใช้เงินบริจาคจางครูระหว่างรอสวนกลางอนุมัติงบ จอยกเลิกประกาศ กระแสสังคมมองแง่ลบ...**

จากเอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ในตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 6 ทั้งนี้ ตามประกาศดังกล่าว รับสมัครครูสอนวิชาภาษาไทยเป็นอัตราจ้างทำงานเต็มเวลาจันทร์ถึงศุกร์ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 2,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

นายทิวากร มีระหันนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ถึงประกาศรับสมัครบุคลากรดังกล่าวว่า ประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องจริง และเป็นเงินจางของทางโรงเรียนเองโดยได้รับเงินมาจากการบริจาคของผู้ปกครอง ไม่ใช่เงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพียงแต่ทางโรงเรียนมีงบเพียงเท่านี้ จึงเปิดรับสมัครและให้เงินเดือน 2,500 บาท ส่วนสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวจะไม่ได้รับเหมือนราชการ แต่จะมีข้าวกลางวันให้ที่โรงเรียนและมีประกันสังคมเท่านั้น

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจำเป็นต้องประกาศรับสมัครเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวเพียง 1 ปีเท่านั้น ไม่ได้จ้างตลอดไป และได้พูดคุยกันในเรื่องแล้ว ถ้าวางค่าจ้างต่ำเกินไปหรือไม่ยอมรับว่าต่ำเกินไป แต่ทางโรงเรียนมีงบเท่านี้ และต้องการครูมาช่วย ส่วนจะมีคนมาสมัครหรือไม่สมัครต้องรอดูอีกครั้งหนึ่ง

“ผมยอมรับว่าเงินเดือน 2,500 น้อยไป แต่เงินของโรงเรียนเรามีเท่านี้จริงๆ เราเป็นโรงเรียนบ้านนอกเล็กๆ ถ้าผมไปประกาศจ่ายเงินเดือนเกินกำลังแล้วผมจะเอาเงินจากไหนไปจ่ายเขา มันก็จะเดือดร้อนต่อไป ซึ่งคนที่จะมาสมัครหรือไม่สมัครเราคงไปบังคับเขาไม่ได้ ใครที่เห็นว่าค่าจ้างตรงนี้พออยู่ได้เขาก็จะมาสมัคร ส่วนใครที่คิดว่าอยู่ไม่ได้ก็คงไม่มาสมัคร”  
ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด ระบุ

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ได้มีการยื่นเรื่องขอขบประมาณจากส่วนกลางมาสนับสนุนในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ นายทิวากร ตอบว่า ได้ยื่นปกติตามอัตรากำลังที่ขาด และได้อยู่ระหว่างกาพิจารณา ซึ่งขณะที่รอการช่วยเหลือจากทางราชการ ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาหาหนทางพึ่งพาตัวเองก่อน

สำหรับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) มีนักเรียนจำนวน 158 คน คุณครู 12 คน โดยที่โรงเรียนมีปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เยอะ และไม่มีครูวิชาภาษาไทย จึงต้องการครูที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด กล่าวต่ออีกว่า

ยังไม่มีใครมาสมัครเนื่องจากเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2560  
แต่คงยกเลิกการประกาศรับสมัครดังกล่าวไปก่อน  
เนื่องจากกระแสตอบรับความเข้าใจของสังคมเหมือนไปในทางแง่ลบ

“  
อยากฝากว่าประกาศดังกล่าวเป็นหนทางช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองของโรงเรียนประถมศึกษาที่กำลังประสบภ  
วขาดแคลนอัตรากำลังครูวิชาภาษาไทย ซึ่งทางโรงเรียนมีงบประมาณแค่หื่นี่ จึงประกาศเชิญชวนไป  
ส่วนจะมีผู้สมัครหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ จึงไม่ยากให้มองโรงเรียนในแง่ลบครับ” ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด  
วอนขอความเห็นใจ.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ วันที่ 8 กันยายน 2560](#)